



Một góc của dự án Villa Park



Chính thức mở bán đợt 01 từ ngày 02.06.2010, số lượng giới hạn chỉ 60 căn, những khách hàng đầu tiên của dự án Villa Park sẽ có cơ hội được trải nghiệm không chỉ riêng tại căn biệt thự cao cấp mà còn là những giá trị thực được kết tinh từ sự chăm chút nhất về kiến trúc và các tiện nghi của dự án.



Phác họa ngôi trường mẫu giáo Villa Park trong tương lai



Khu vực vườn nướng BBQ



Khu vực sân tennis của Villa Park

Xu hướng tận hưởng giá trị đích thực của cuộc sống

KHÔNG ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ CÔNG VIỆC, CUỘC SỐNG CÒN BAO GỒM NHỮNG PHÚT GIÂY QUẦY QUẢN BÊN GIA ĐÌNH, TẬN HƯỞNG NIỀM VUI CUỘC SỐNG VÀ NGHỈ NGƠI TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG CHO CƠ THỂ. CHỌN MỘT KHÔNG GIAN SỐNG TÁCH BIỆT VỚI NƠI LÀM VIỆC ĐANG LÀ XU HƯỚNG "CÂN BẰNG CUỘC SỐNG" CỦA ĐA SỐ CƯ DÂN THÀNH THỊ THÀNH ĐẠT.

— M.C

Nắm bắt được xu hướng này, nhiều dự án căn hộ, biệt thự cao cấp đã được xây dựng ở nhiều quận ngoại thành hơn là tập trung ở trung tâm. Trong số đó, nổi bật là dự án khu biệt thự cao cấp Villa Park do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Kinh Doanh Nhà Khang Điền hợp tác cùng Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Prudential Việt Nam là chủ đầu tư.

TỰ HÀO LÀ PHONG CÁCH SỐNG MỚI

Nhìn vào tổng quan bố trí đất của dự án Villa Park trên diện tích 11 ha, nhiều khách hàng thực sự ấn tượng với việc phân bố cảnh quan hợp lý từ chủ đầu tư khi dành 5,5 ha (50%) cho các tiện ích, khuôn viên cây xanh và đất giao thông trong dự án, 50% diện tích còn lại cho nhà ở. Với cách bố trí như thế, Villa Park đã thể hiện rõ nét sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại hòa cùng cảnh quan thiên nhiên để mang đến cho những cư dân sinh sống tại đây một cuộc sống tiện nghi và hạnh phúc với khoảng không gian xanh lớn (12%), đường giao thông lộ giới rộng (31%), khuôn viên trường học rộng

rãi (3,5%), khu vực hồ bơi thoáng (2%)...

Dự án Villa Park là một quần thể biệt lập có an ninh cao gồm 213 căn biệt thự, phân thành 3 loại: đơn lập, song lập và liền lập với nhiều diện tích linh động giúp khách hàng có nhiều lựa chọn. Toàn bộ những căn biệt thự của Villa Park đều thể hiện được phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng, trau chuốt trong từng đường nét và sự phối hợp linh hoạt, đa dạng giữa các chất liệu để đem lại sự hài hòa giữa không gian sống bên trong và cảnh quan xanh tươi bên ngoài. Với lợi thế nằm dọc bờ sông đem lại sự thoáng đãng kết hợp cùng nhiều cụm công viên cây xanh được chăm sóc tỉ mỉ giúp cư dân có thể tận hưởng những phút giây thư giãn thật sảng khoái.

Vì vậy, ở Villa Park, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm phong cách sống mới khi ở trong ngôi biệt thự của mình mà vẫn như đang đắm mình cùng thiên nhiên và cảm nhận được hơi thở của cuộc sống.

VILLA PARK - NƠI NHỮNG GIÁ TRỊ THỰC ĐƯỢC THỂ HIỆN

Ngày càng có nhiều dự án bất động sản

cao cấp chọn Quận 9 làm nơi đặt nền móng; tuy thế, có một vị trí đắc địa ở gần đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây và đường vành đai trong như Villa Park quả không nhiều. Thuận lợi về mặt vị trí như thế, các chủ nhân tương lai của khu biệt thự Villa Park vừa tận hưởng phong cách sống mang tiêu chuẩn quốc tế, vừa không quá khó khăn để vào trung tâm làm việc hay đi mua sắm vào cuối tuần.

Đặc biệt, để đạt được tiêu chí cao cấp khắt khe của mình, chủ đầu tư Villa Park đã chăm chút tỉ mỉ trong kiến trúc, tiện ích và các dịch vụ đi kèm. Những công ty tư vấn kiến trúc, đơn vị thi công chuyên nghiệp được chọn lọc cẩn thận để xây dựng nên một tổ ấm thật sự lý tưởng cho chủ nhân của Villa Park. Những tiện ích với tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế sẽ đem lại cuộc sống hiện đại, tiện nghi cho khách hàng như hệ thống an ninh hiện đại 24/24, hồ bơi, phòng tập Gym, sân tennis, vườn nướng BBQ và công viên ven sông...

Không dừng lại ở đó, tại Villa Park khách hàng có thể cảm nhận trực quan

trước khi quyết định mua. Đây cũng là dự án đầu tiên khẳng định việc hoàn thiện tất cả các tiện ích trước khi chào bán nhằm đảm bảo khách hàng có thể hoàn toàn cảm nhận và tận hưởng ngay những giá trị thực mà dự án mang lại. Đây thực sự là điểm khác biệt của Villa Park so với nhiều dự án nhà ở khác hiện nay.

Sau cùng, yếu tố pháp lý vững chắc giúp cho Villa Park càng thêm hấp dẫn. Với sự tham gia của Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Prudential Việt Nam và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Khang Điền là cổ đông chiến lược cùng sự tư vấn của đội ngũ quản lý Quỹ PruPim - một trong hai mươi Quỹ Quản Lý Bất Động Sản hàng đầu Thế giới, cư dân khi chọn Villa Park làm nơi tận hưởng giá trị thực của cuộc sống hoàn toàn yên tâm về yếu tố chủ quyền cũng như những cam kết trước và sau bán hàng của nhà đầu tư đối với khách hàng của mình với giá bán hấp dẫn.

Dự án Villa Park được phân phối chính thức bởi Tập đoàn tư vấn và kinh doanh Bất Động Sản hàng đầu thế giới CBRE. ■